

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสำนักงานปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และงานติดต่อประสานงานทั่วไป	๑. งานบริหารทั่วไป	งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๒. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	๑) ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่ ๒) จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง ๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์ ๔) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ๕) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ	๒. งานด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	<p>เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป</p> <p>๖) การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า</p> <p>๗) ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย</p>		
<p>๓. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ</p> <p>๒) ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ</p> <p>๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์</p>	<p>๓. งานด้านสุขภาพสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ ดำเนินงานควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ งานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในจังหวัด</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนหรือสารวัตร</p> <p>- การควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์</p>
<p>๔. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</p>	<p>๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ</p> <p>๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนา</p>	<p>๔. งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบ รับรองควบคุมและพัฒนามาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์ในจังหวัด</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	<p>คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษา มาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและ สินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ</p> <p>๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์</p>		<p>แห่งชาติ และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบ อำนาจ</p> <p>- ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรอง คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ระบบประกัน คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หลักสวัสดิภาพสัตว์</p>
<p>๕. กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์</p>	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและประยุกต์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทาง การ แก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไป ปฏิบัติในพื้นที่</p> <p>๒) วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจ ด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์</p> <p>๓) กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทาง การ ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบ การพัฒนาปศุสัตว์</p> <p>๔) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์ สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ แผนงาน/งบประมาณ (กำกับ ดูแล งาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)</p>	<p>๕. งานด้านส่งเสริมและพัฒนากการ ปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ให้ เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ เศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ของจังหวัด และ สนับสนุนงานโครงการในพระราชดำริและ โครงการพิเศษ</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การผลิตสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม การ อนุรักษ์สัตว์ พันธุ์พื้นเมือง ความ หลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการปศุ สัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ศักยภาพของ พื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม ปศุสัตว์</p>